



รายงานผลการเปิดโอกาสให้หน่วยงานและเครือข่าย การท่องเที่ยวและกีฬาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

- นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาการท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ให้มีการขับเคลื่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

- นายเสรีรัฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจังหวัดพิษณุโลกมีวาระการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ โดยมี 12 กลุ่มปัญหาเร่งด่วน หนึ่งในประเด็นปัญหาคือด้านการท่องเที่ยว กรณีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมือง MiCE City และ 4) การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City



การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

- นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายรวิสรรร ศิลปาภิสันท์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวปุณณศิริ ถนอมมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมปิดเมืองปิ่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ) โดยนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มาร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ กกท.จังหวัดพิษณุโลก, หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพพิษณุโลก

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

- นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ร่วมกันพิจารณาและเสนอแผนงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และนำเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบต่อไป



การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับวางแผนดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

- นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวปุณณศิริ ถนอมมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อบริบททางสังคมด้านการท่องเที่ยว ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง


